



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

5 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 5 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,088 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,757,575 ราย เสียชีวิต 91 ราย เสียชีวิตสะสม 25,603 ราย รักษาหายเพิ่ม 27,519 ราย รักษาหายสะสม 3,481,827 ราย ยังรักษาอยู่ 250,145 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 492,246,433 (+669,347) ราย เสียชีวิต 6,177,898 (+2,054) ราย รักษาหาย 427,333,724 (+856,946) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ จีน ส่งบุคลากรแพทย์ราวหมื่นคนช่วยนครเซี่ยงไฮ้รับมือโควิด เมียนมา ฉีดวัคซีนให้ประชาชนครบ 50 ล้านโดส

ประเด็นสำคัญ

1. มาตรการรองรับเทศกาลสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, ข่าวหุ้น, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, สวท., ทีวี่ทุกช่อง, one31, INN, thebangkokinsight, mcot, thejournalistclub, newtv)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สร. ระบุ ขอให้เข้าใจความจำเป็นในการห้ามเล่นสาดน้ำสงกรานต์แบบเดิม ขอความร่วมมือให้ทำตามประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี สามารถรดน้ำโดยไม่ต้องสาด กังวลกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กต่ำกว่า 5 ปี จะเร่งฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับผู้สูงอายุ ทั้งนี้เชื่อว่าหลังสงกรานต์ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น แต่ไม่ประมาทและเตรียมสถานการณ์รองรับ ขณะนี้กำลังประกาศโรคโควิด 19 ให้เป็นโรคประจำถิ่น เป็นสิ่งที่แพทย์เสนอ ไม่ใช่รัฐบาลเป็นผู้เสนอ เพราะรัฐบาลมีความกังวล แต่เมื่อแพทย์ให้คำอธิบายในเชิงหลักวิชาการรองรับไว้แล้ว จึงเชื่อตามนั้น เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม แม้จะมีผู้ติดเชื้อแต่หากมีयरักษาโรคและสถานพยาบาลรองรับกรณีเจ็บป่วยหนัก ถือว่าโควิดเป็นโรคๆ หนึ่ง เราต้องกล้าก้าวข้ามตรงนี้ไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, thebangkokinsight, thailandplus, workpointtoday, INN)

- นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. เผย มาตรการเข้มป้องกันโควิด 19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ใช้ Family bubble and seal เลี่ยงสังสรรค์นอกบ้าน พร้อมสั่งการ รพ.เตรียมทีมปฏิบัติการฉุกเฉินดูแลรักษาและส่งต่อ ออกตรวจตราเข้มการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. เผย กำชับให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคโควิด19 อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะจังหวัดที่มีแนวโน้มพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา และมีอัตราการครองเตียงเกิน 50% อาจพิจารณาเสนอยกระดับการเตือนภัยโรคโควิด19 ให้เป็นระดับ 5 ขั้นวิกฤติ ได้แก่ จ.สงขลา และให้ คกก.โรคติดต่อจังหวัด ติดตาม กำกับ มาตรการ VUCA ในสถานที่เสี่ยงสูงอย่างเข้มข้น เพื่อรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, สวท., pattayamail, Chiangmai-mail

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค คาดว่าหลังสงกรานต์ยอดผู้ติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้น ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาไปพบปะญาติผู้ใหญ่ Self Clean Up ตัวเอง ตรวจ ATK ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา และก่อนกลับเข้าทำงาน ส่วนผู้สูงวัยและกลุ่มเสี่ยง 608 ขอให้ไปปรับวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันให้ครบโดส

- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดที่สำคัญช่วงสงกรานต์ และกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยหนัก ได้แก่ 1.ผู้สูงวัยที่ไม่ค่อยออกนอกบ้าน กลุ่มติดเตียง 2.กลุ่ม 608 ยังทำงานได้ 3.เด็กเล็กต่ำกว่า 5 ปี

2. การเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, ข่าวหุ้น, แนวหน้า, สวท., ทีวี่ทุกช่อง, ch7, mcot, springnews, workpointtoday, newtv, one31, infoquest, thailandplus, topnews, wealthythai, thainews, thaiquote)

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 ว่า มีการตรวจรหัสพันธุกรรมมากกว่า 2,000 ตัวอย่าง พบเซลล์ 3 ราย ส่วนใหญ่ 99.8% เป็นโอไมครอน ส่วนประเด็นเชื้อโอไมครอนสายพันธุ์ลูกผสม XE ตามที่ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี รายงานว่าพบในไทย 1 ราย เป็นการผสมระหว่างสายพันธุ์ย่อยของโอไมครอน นอกจากนี้ ยังพบพนักงานขนส่งเดลิเวอรี่ชาย 1 ราย ตรวจพบเชื้อเมื่อ 22 ก.พ.65 ใน กทม. ฉีดซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ขณะนี้หายดีแล้ว โดยกรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้ถอดรหัสพันธุกรรมคาดติดเชื้อสายพันธุ์ลูกผสม มีความใกล้เคียงสายพันธุ์ XJ ผสมระหว่าง BA.1

กับ BA.2 ซึ่งพบที่ฟินแลนด์ ทั้งนี้ การติดเชื้อสายพันธุ์ลูกผสม XE และ XJ ยังไม่ได้ถูกยืนยัน อยู่ระหว่างการส่งข้อมูลไป GISAIID และวิเคราะห์ข้อมูล

3. วัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ช่อง 7, mcot, sondhitalk, thaipbs

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ออกมาให้ข้อมูลว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ และสงสัยภูมิคุ้มกันที่ได้จากเข็มกระตุ้น อาจเป็นภูมิคุ้มกันไม่ดีต่อร่างกาย รวมถึงว่าภูมิคุ้มกันหมู่มิมีจริง ว่าข้อมูลโควิด 19 มีการเปลี่ยนแปลงตลอด มีความไม่แน่นอนสูง ฉะนั้นการพิจารณาหรือตัดสินใจเรื่องใดในภาคปฏิบัติระดับประเทศ ต้องอาศัยความคิดเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้เชี่ยวชาญและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ความเห็นของคนใดคนหนึ่ง ส่วนใหญ่ข้อมูลที่ออกไปจะเป็นความเห็นโดยมีข้อมูลจาก สธ. ศบค. คกก.สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกับวัคซีน สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มารองรับ หลายประเทศติดเป็นจำนวนมาก เกิดภูมิคุ้มกันหลายๆ การระบาดก็ลดลง เป็นตัวยืนยันว่ามีภูมิคุ้มกันหมู่มิมีจริง อย่างไรก็ตามต้องตีความและแปลความกันใหม่ เนื่องจากหลายประเทศมีคนออกมาแย้งว่าฉีดวัคซีนแต่ยังติดเชื้ออยู่ ขอย้ำว่ามีภูมิคุ้มกันแล้วไม่ได้แปลว่าจะไม่ติดเชื้อ แต่ไม่ระบาดมากขึ้น จึงขอให้มาฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่ม 608 ช่วยลดการเสียชีวิตได้ 40-50 เท่า

- นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงข้อมูลที่มีการส่งต่อในโลกออนไลน์ประเด็นภูมิคุ้มกันเข้าข้างไวรัส โดยปกติก่อนที่ผู้ผลิตวัคซีนจะมาขอขึ้นทะเบียนกับ อย. จะต้องมีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนว่า อาสาสมัครที่รับวัคซีนจะต้องไม่มีภาวะส่งเสริมให้ไวรัสเพิ่มจำนวนในร่างกาย จนเกิดอาการรุนแรงเมื่อภูมิคุ้มกันลดลง ซึ่งทางการแพทย์เรียกว่า Vaccine-associated enhanced disease (VAED) นักวิชาการเรียกว่า ภาวะเวียด ซึ่งผู้ผลิตฯ จะต้องถูกหน่วยงานที่ควบคุมกำกับตรวจสอบถี่ถ้วน จากการตรวจสอบข้อมูลทั้งไทยและต่างประเทศ ยังไม่พบภาวะเวียด จึงขออธิบายว่าภาวะภูมิคุ้มกันเข้าข้างไวรัส ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, TNN, plewseengern, topnews, nationtv

- นพ.ยง ภู่วรวรรณ โสภิตย้าวัคซีนโควิดทุกชนิดมีประโยชน์ป้องกันความรุนแรงและเสียชีวิต ข้อมูลที่มีคนตัดต่อเอาเฉพาะส่วนไปเผยแพร่ ทำให้มีการเข้าใจผิดว่าวัคซีนไม่มีประโยชน์จึงเป็นเรื่องไม่จริง ทำให้เกิดความสับสนและเกิดผลเสียหายต่อประชากรโดยส่วนรวม นับเป็นการสร้างปัญหาให้กับคนหมู่มาก การตัดบางส่วนไปเป็นหัวข้อข่าว โดยที่ไม่ได้อ่านเนื้อหาทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

- นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โสภิตย้า การฉีดวัคซีนเกิน 4 เข็ม ยังไม่จำเป็น เพราะอาจกลายเป็นภูมิคุ้มกันที่เข้าข้างไวรัส หรือเกิดการอักเสบรุนแรงมากขึ้น สอดคล้องกับกรมควบคุมโรคที่ระบุว่าฉีดวัคซีนเกิน 4 เข็ม อาจเกิดอาการแพ้ได้

4. สถานการณ์โควิดในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีน และผู้เสียชีวิตประมาณ 30% มีโรคประจำตัวร่วมด้วย เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ที่ยังไม่มีการรับวัคซีน เป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากเด็กยังไม่สามารถบอกอาการป่วยของตนเองได้ จึงขอให้ผู้ปกครองดูแลเด็กใกล้ชิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, โสภิตย้า, ช่อง 3,7, newtv, sondhitalk, mcot, ThaiPBS)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ติดเชื้อโควิดในเด็ก พบว่าเด็กเล็กมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ในจำนวนเด็กที่เสียชีวิตรอบนี้เป็นเด็กที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคทางสมอง เป็นต้น แต่ที่ต้องพึงระมัดระวังเนื่องจากเด็กไม่ได้ฉีดวัคซีน ต้องเน้นย้ำกับผู้ปกครองว่าอย่าพาเด็กไปสถานที่เสี่ยง สถานที่แออัด หากเจ็บป่วยให้พาไปพบแพทย์ พ่อ แม่ พี่เลี้ยงเด็กที่ต้องอยู่ใกล้ชิดเด็กควรไปฉีดวัคซีน

- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวว่า สถานการณ์ติดเชื้อในเด็กเล็กเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม 0-4 ปี เสียชีวิตแล้ว 27 ราย ยอดมากกว่าระลอก เม.ย.64 เนื่องจากโอมิครอนแพร่เชื้อเร็ว และเป็นการติดเชื้อภายในครอบครัว จึงไม่ค่อยสังเกตอาการเด็ก เมื่อเด็กป่วยพ่อแม่จึงรู้ช้า อีกทั้งเป็นวัยที่ยังไม่ได้รับวัคซีน สำหรับกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อที่พบการป่วยสูงสุดเวลานี้ คือ กลุ่มวัยทำงาน 30-39 ปี ส่วนกลุ่มวัยรุ่น 10-19 ปีแม้การติดเชื้อเริ่มลดลงเพราะเป็นช่วงปิดเทอม แต่ขอให้ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการป่วยหนักได้

5. ร้องเรียน รพ.ไม่รักษาโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ, nationtv

- ความคืบหน้ากรณี นายก้าวหน้า เจริญสุนทร ร้องเรียน รพ.แม่แตง ปฏิเสธการรักษาบุตรชายและไล้ให้กลับบ้าน ช่วงเย็น บุตรชายไข้ขึ้น จึงพาไปตรวจร่างกายที่ รพ.สต.แม่เกี๋ย พบว่าบุตรชายและคนในครอบครัวติดเชื้อโควิด 4 คน ทาง รพ.แม่แตง เร่งประสานรถนำเข้าเอกซเรย์ปอด อยู่ระหว่างประเมินว่าจะให้รักษาตัวที่บ้านหรือรพ. ทั้งนี้ รพ.จะมีการประชุม คกก.ตรวจสอบ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าว เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ</p> <p>6. ร้องเรียน เจอ แจก จบ สิทธิประกันสังคม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- บุตรสาวผู้ป่วยโควิด เผยนำบิดา วัย 63 ปี กลุ่ม 608 เข้ารักษาตัวตามโครงการ เจอ แจก จบ สิทธิประกันสังคม รพ. เอกชนแห่งหนึ่งย่านเกษตรรา รพ. ให้เลือกว่าจะรับยาหรือนอน Hospital โดยเลือกรับยาและกลับมารักษาตัวที่บ้าน และจ่ายค่าเวชภัณฑ์ 290 บาทตามที่เรียกเก็บ หากจะกักตัวใช้สิทธิ Hospital ต้องลงทะเบียนพัก รร.ตั้ง แพคเกจห้องเริ่มต้น 16,900 บาท ตัดพ้อว่าการเป็นกลุ่มเสี่ยง 608 รพ.ควรเผื่อระวังและให้การรักษา พร้อมชี้แจงให้ถูกต้อง ไม่เห็นเหมือนกับที่นายกา บอกว่ากลุ่มเสี่ยง 608 ต้องได้รับการรักษาอย่างเต็มที่</p>	
<p>มาตรการของสร. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามกีฬา, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชนสุดสัปดาห์, ฐานเศรษฐกิจ, สวท., ทวีทุกช่อง, กรมประชาสัมพันธ์, moneyandbanking, businesstoday, mcot, thebangkokinsight, plewseengern, newtv, voicetv, workpointtoday, thestandard, nationtv, INN, TNN)</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกา และรพ.กลาโหม พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกาและรพ.สธ. ใ้รับมอบวัคซีน Pfizer จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส 400,140 โดส และอุปกรณ์การฉีด และวัคซีนไฟเซอร์ ชนิด Ready to Use (RTU) 2,868,480 โดส โดยจะจัดสรรวัคซีนแก่ประชาชนต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.บางกอกโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv, TNN, mcot, infoquest)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย สปสช. เปิดรับสมัคร รพ.เอกชนที่อยู่บนระบบบัตรทอง เพื่อให้ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเขียว มี รพ.เอกชนแจ้งความประสงค์ทำข้อตกลงเข้าร่วมให้บริการแล้วกว่า 100 แห่ง ซึ่งจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่ 16 มี.ค.65 ครอบคลุมบริการผู้ป่วยนอกแยกกักตัวที่บ้าน (เจอ แจก จบ) และบริการดูแลผู้ป่วย HI, CI, Hospital</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>อนุทินสไตล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ คอลัมน์ คันปากออยากเล่า</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกา และ รพ.สธ. ในฐานะ หน.พรรคภูมิใจไทย ถือเป็นนักการเมืองที่มีสไตล์เป็นของตัวเอง และดำเนินชีวิตสนุกคนหนึ่งในแง่การทำงานมุ่งมั่นทำตามเจตจำนงของรัฐบาล ไม่ทิ้งนโยบายพรรคที่หาเสียงไว้กับประชาชน เช่น นโยบายกัญชาทางการแพทย์ รวมทั้งสานต่อนโยบายที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ไม่นับจัดหาวัคซีนให้คนไทยฉีดจนเต็มแขน สยบคำปรามาสจากฝ่ายตรงข้ามด้วยผลงาน แม้ความรับผิดชอบในหน้าที่จะเยอะเพียงใด ภารกิจที่ไม่ลืมนั่นคือ หัวใจติดปีก ในแง่ไลฟ์สไตล์ส่วนตัวถือเป็นศิลปินตัวยง มีวงดนตรีเป็นของตัวเอง นี่คือไลฟ์สไตล์อีกมุมที่ติดดิน เรียบง่าย และมีจิตใจสาธารณะ.</p>	-
<p>“ขับไม่ตี๋ม ตี๋มไม่ขับ” ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., เดลินิวส์, mcot, prd, inn, thaigov, bangkokbiznews, thailandplus)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. แลกข่าวชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ “ขับไม่ตี๋ม ตี๋มไม่ขับ” เดินทางกลับบ้านท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยมาตรการ 3 ด่าน 3 ม. และคุมเข้มป้องกันโควิด 19 ด้วย Family bubble and seal เลี่ยงสังสรรค์นอกบ้าน พร้อมสั่งการโรงพยาบาลเตรียมทีมปฏิบัติการฉุกเฉินดูแลรักษาและส่งต่อ ออกตรวจตราเข้มการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>	-
<p>พัฒนาทีมปฏิบัติการพิเศษป้องกันการฆ่าตัวตาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผจก., thailandplus, prd, isranews, mcot, pimthai, inn)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย กรมสุขภาพจิต ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และ Social Influencer ชื่อตั้ง ประสานความร่วมมือเพิ่มศักยภาพทีมปฏิบัติการพิเศษป้องกันการฆ่าตัวตาย Hope Task Force พัฒนาระบบการช่วยชีวิตจากบุคคลที่ส่งสัญญาณความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในโลกออนไลน์ให้ได้รับความช่วยเหลือ ป้องกันผลกระทบปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 และแนวโน้มการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจนสะสม จนพัฒนาเป็นปัญหาสุขภาพจิตนำไปสู่การตัดสินใจฆ่าตัวตาย และลดอัตราการฆ่าตัวตายซ้ำในอนาคต</p>	-
<p>แนะดูแลกลุ่มเสี่ยงรับมืออากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผจก., thailandplus,</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>thebangkokinsight, tnnthailand)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบทางเดินอาหารในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง แนะนำกินอาหารปรุงสุก/ผลไม้วิตามินซีสูง ดื่มน้ำสะอาด และสวมเสื้อผ้าให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย แนะนำวิธีรับมือเมื่ออากาศร้อนจัดกลับมา ไม่ควรอยู่ที่กลางแจ้งเป็นเวลานาน ดื่มน้ำให้เพียงพอ พร้อมล้างมือ/สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด 19</p>	
<p>ขนมเลียนแบบยาสีฟัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ห่วงเด็กกินขนมลูกอมที่มีการทำเลียนแบบแปรงสีฟัน และยาสีฟัน น้ำเชื่อม อาจทำให้เกิดฟันผุ พร้อมย้ำการแปรงฟันด้วยสูตร 2 - 2 - 2 เพื่อสุขภาพของฟันและเหงือกที่ดี</p>	-
<p>ข่าวปลอม ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ทำให้เป็นโรคมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus, thainewsonline)</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจสอบข้อมูลการเผยแพร่ในสื่อเฟซบุ๊ก ระบุว่า ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เข้มข้นสูง ทำให้เป็นโรคมะเร็ง พบว่าประเด็นดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ ฟลูออไรด์เป็นแร่ธาตุตามธรรมชาติที่ช่วยยับยั้งการสร้างกรด และการเจริญของแบคทีเรียในช่องปาก จึงไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เป็นโรคมะเร็ง จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยในปัจจุบันพบว่า การได้รับฟลูออไรด์ในรูปแบบและขนาดที่เหมาะสม ไม่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว</p>	-
<p>ได้ตัวบุกดี จนท.รพ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก)</p> <p>- นพ.ตฤณพงศ์ อธิราชธนสุข ผอ.รพ.โพธิ์นาแก้ว จ.สกลนคร ร่วมกับรองผบก.ภ.จ.สกลนคร แฉลงเหตุคนร้ายบุกใช้ไม้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินบาดเจ็บ 1 คน เมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วชื่อนายทงศักดิ์ อูบติ อายุ 29 ปี อยู่หมู่ 5 ต.นาตงวัฒนา อ.โพธิ์นาแก้ว เบื้องต้นอ้างว่า โจรแค้นเจ้าหน้าที่ตรวจรักษาขณะเข้ามาใช้บริการได้รับความเจ็บปวด อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบสารเสพติด พบผู้ต้องหาเสพยาบ้าเข้าไปจึงแจ้งดำเนินคดี 3 ข้อหาคือบุกรุกสถานที่ราชการ โดยมีอาวุธ, ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ และเสพยาเสพติด (ยาบ้า)</p>	-